



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการตัดสินการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของโรงเรียน พัฒนานวัตกรรม การป้องกันการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นั้น

บัดนี้ ผลการการตัดสินการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จึงขอประกาศผลงานโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผลงานการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จะจัดส่งผลงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทละ ๑ ผลงาน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ พิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

บัญชีแนบท้ายประกาศผลการพิจารณาการตัดสินการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริต
ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่	โรงเรียน	อันดับ	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี	ดีเยี่ยม	ชนะเลิศ

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	โรงเรียน	อันดับ	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนท่าข้ามวิทยาการ	ดีเยี่ยม	ชนะเลิศ
๒	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี	ดีมาก	รองชนะเลิศอันดับ ๑
๓	โรงเรียนแม่ลานวิทยา	ดี	รองชนะเลิศอันดับ ๒
๔	โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์	ดี	ชมเชย

หมายเหตุ

๑. รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และชมเชย รับเกียรติบัตร